

Nghị quy định 4 tháng, 16 triệu và 6 phần trăm quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công vì cách mạng, thân nhân của người có công vì cách mạng và các chi u đãi vì người có công vì cách mạng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công vì cách mạng có bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi tuyến xuyên ngân sách của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Nghị quy định rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công vì cách mạng là 1.624.000 đồng (mức chuẩn). Mức chuẩn này làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chi u đãi vì người có công vì cách mạng và thân nhân người có công vì cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn từ Nghị quy định này có hiệu lực khi mức chuẩn có hiệu lực.

Nghị quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng vì Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1,361 triệu đồng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khi qua đời tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng; Người hoạt động cách mạng học tập hoạt động kháng chiến bị bắt tù, tày là 974.000 đồng.

Nhiu chi u đãi người có công

Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, Nghị quy định về các chi u đãi người có công vì cách mạng bao gồm: Bảo hiểm y tế; ưu đãi phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phòng tin trợ giúp, đóng góp hình ảnh, phòng tin, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể; hỗ trợ ưu đãi giáo dục từ các cơ sở giáo dục thực hiện thặng dư giáo dục quốc dân trình độ học; hỗ trợ thêm vé máy bay; hỗ trợ di chuyển hàng hóa; hỗ trợ công tác mô phỏng, công trình ghi công liệt sĩ; xác nhận danh tính hàng hóa; các chi u đãi khác.

Trong đó, về ưu đãi phục hồi sức khỏe, Nghị quy định: ưu đãi phục hồi sức khỏe từ nhà mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần và chi trả trực tiếp cho người hưởng. Ưu đãi phục hồi sức khỏe tập trung mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần.

Nội dung chi bao gồm: Tin tưởng trong thời gian ưu đãi; thuộc thiết yếu; quà tặng cho người hưởng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho người hưởng trong thời gian ưu đãi (mức chi tối đa 15% mức chi ưu đãi phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khám bệnh, xạ phòng, bàn chải, thực phẩm, tham quan, chấp hành, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ người hưởng.

Về hỗ trợ ưu đãi giáo dục từ các cơ sở giáo dục thực hiện thặng dư giáo dục quốc dân trình độ học, Nghị quy định mức hưởng trợ cấp theo học từ các cơ sở giáo dục mầm non: 0,2 lần mức chuẩn/01 học sinh/01 năm.

Mức hưởng trợ cấp theo học từ các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thặng dư, trung cấp học, trung cấp nghề, trung cấp dành cho người khuyết tật: 0,4 lần mức chuẩn/01 học sinh/01 năm.

Mức hưởng trợ cấp theo học từ các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: 0,4 lần mức chuẩn/01 học sinh/01 năm.

Về hỗ trợ thêm vé máy bay, Nghị quy định hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 03 người) học tập cùng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ: 3.000 đồng/01 km/01 người.

Nghị quy định bổ sung quy định người bị thặng dư thực phẩm trong các trường hợp quy định từ Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ưu đãi người có công vì cách mạng mà cơ sở liên quan chi trả 5-20% thì mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần theo quy định từ Phần VI ban hành kèm theo Nghị quy định này.

Nghị quy định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** học ***1022** , **min phí phục vụ**

1. **Nhìn phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển c quan chức nng x lý
2. Hng dn, gii áp **TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
3. Hng dn s dng dch v **chính quyn in t**
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (**thiên tai, a im, s kin,**)
5. Cung cp dch v **Call Center** , **nhn tin CSKH** chuyên nghip, **GIÁ R NHT.**